
 
 

รายงานการประชุมสภาสมยัประชุมสามญั สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕  หนา้ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน  
การประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วันจันทร์ที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน  อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  

ผู้มาประชุม 

ล าดับ  ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

๑ นายแดง  ศรีนอก ประธานสภาเทศบาล แดง  ศรีนอก  
๒ นางร าพึง  วงศ์สันติราษฎร์ รองประธานสภาเทศบาล ร าพึง  วงศ์สันติราษฎร์  
๓ นายประจวบ  สมัยกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ประจวบ  สมัยกลาง  
๔ นางสุพิน  แรมกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สุพิน  แรมกลาง  
๕ นายชานน  อ่อนทองหลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ชานน  อ่อนทองหลาง  
๖ นายด ารงศักดิ์  กันนิดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ด ารงศักดิ์  กันนิดา  
๗ นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ โสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์  
๘ นายวีระชัย  โปรยโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ วีระชัย  โปรยโคกสูง  
๙ นางแสงเดือน  ทุยกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ แสงเดือน  ทุยกลาง  

๑๐ นายระเบียบ  หวังคุ้มกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ระเบียบ  หวังคุ้มกลาง  
๑๑ นายมาลัย  รอกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ มาลัย  รอกลาง  
๑๒ นายสัมฤทธิ์  เถาว์กลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สัมฤทธิ์  เถาว์กลาง  
๑๓ นายวิชิต  นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา วิชิต  นวลสกุลนิภา  

ผู้ไม่มาประชุม ----ไม่มี---- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

หมาย
เหตุ 

๑ นายระยอง  พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี ระยอง  พิมพ์ปรุ  
๒ นายวิโรจน์  วงศ์วราวรรณ รองนายกเทศมนตรี วิโรจน์  วงศ์วราวรรณ  
๓ นายธนวัฒน์  วงศ์สันติราษฎร์ รองนายกเทศมนตรี ธนวัฒน์ วงศ์สันติราษฎร์  
๔ นายประคอง  เงื่อนกลาง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประคอง  เงื่อนกลาง  
๕ นายยงยุทธ  ประจวบกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี ยงยุทธ  ประจวบกลาง  
๖ นายนิรุธ  งอสอน รองปลัดเทศบาล นิรุธ  งอสอน  
๗ นางสาวทวี  ชวนโพธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง ทวี ชวนโพธิ์  
๘ นางสาวชุติกาญจน์  บุญยืน  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ชุติกาญจน์  บุญยืน   
๙ นายมนต์ชัย  วงศ์สันติราษฎร์ หัวหน้าฝ่ายบริการและซ่อมบ ารุง มนต์ชัย  วงศ์สันติราษฎร์  

๑๐  นายภาคภูมิ  เกิดมงคล นายช่างโยธาช านาญงาน   ภาคภูมิ  เกิดมงคล  
๑๑ นายปราการ  ถุงพุทซา นิติกรช านาญการ ปราการ  ถุงพุทซา  

เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  
   -เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชิต  นวลสกุลนิภา  เลขานุการสภาเทศบาล
ต าบลหนองหัวฟาน  ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง    
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๕) พบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลมาลงชื่อจ านวน ๑๒ ท่าน 
ครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม 
ก่อนที่จะมีการประชุมตามระเบียบวาระ ได้ให้ท่านสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่านได้
ตรวจสอบเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมว่าครบหรือไม่ 
ประกอบด้วย ระเบียบการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่          
๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ จ านวน ๓ หน้า ส าเนารายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสภาสามัญ 
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๓๒  หน้า และส าเนารายงานการประชุมสภา
สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๘  หน้า 

    เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชา    
พระรัตนตรัยน าสวดมนต์ไหว้พระและเปิดการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระการประชุม 

ประธานสภา   -ขอต้อนรับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  เมื่อที่ประชุมพร้อมขอเปิดการประชุมสภาสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
   ๑.๑  การอนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป ตามเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .  ๒๕๖๕ กรณี ก่อห น้ีผู กผัน (ข้อ  ๕๗ ระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ     
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยอนาจอนุมัติของ
ผู้บริหารท้องถิ่น จ านวน ๗ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๕๕,๒๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสน-
ห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 

   (๑)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 
ถนนเทศบาล ๘ จ านวนเงิน ๔๐๑,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหน่ึงพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

   (๒)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล 
จ านวนเงิน ๕๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

   (๓)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็น      
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยชื่นฤดี จ านวนเงิน ๓๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่น-   
หน่ึงพันบาทถ้วน) 

   (๔)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็น    
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตาลคู่ จ านวนเงิน ๔๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหน่ึงหมื่น-    
สี่พันบาทถ้วน) 

(๕) แผนงาน... 
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   (๕)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๔๐ ซม. พร้อมบ่อพักน้ าถนนเทศบาล ๒ จ านวนเงิน ๔๙๗,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่แสน-
เก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) 

   (๖)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 
จ านวน ๑ คัน จ านวนเงิน ๔๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

   (๗)  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวด          
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการประเมิน       
ความพึงพอใจ) จ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

นายกเทศมนตรี -เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายระยอง  พิมพ์ปรุ  นายกเทศมนตรีต าบล
หนองหัวฟาน ตามระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยโครงการที่ขออนุมัติ
กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีก่อหน้ีผูกผัน (ข้อ ๕๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๗ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๕๕,๒๐๐.๐๐ บาท (สองล้าน-
สองแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

(๑)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 
ถนนเทศบาล ๘ จ านวนเงิน ๔๐๑,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหน่ึงพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

   (๒)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล 
จ านวนเงิน ๕๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

   (๓)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็น      
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยชื่นฤดี จ านวนเงิน ๓๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่น-   
หน่ึงพันบาทถ้วน) 

   (๔)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็น    
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตาลคู่ จ านวนเงิน ๔๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหน่ึงหมื่น-    
สี่พันบาทถ้วน) 

(๕)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๔๐ ซม. พร้อมบ่อพักน้ าถนนเทศบาล ๒ จ านวนเงิน ๔๙๗,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่แสน-
เก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) 

   (๖)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา จ านวน ๑ คัน จ านวนเงิน ๔๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 
(๗) แผนงาน... 



 
 

รายงานการประชุมสภาสมยัประชุมสามญั สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕  หนา้ ๔ 

 

   (๗)  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการประเมินความพึงพอใจ)  จ านวนเงิน 
๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

เป็นโครงการที่ได้ก่อหน้ีผูกผันไว้แล้ว ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหน้ีผูกพัน  
ไม่ทันสิ้นปี คือภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่าย
ในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปีหรือตามข้อผูกพัน จึงขอน าเรียนสภาเทศบาลต าบล
หนองหัวฟานทราบครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา  ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้น าเรียนให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองหัวฟานได้รับทราบ ท่านใดมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ครับ หากไม่มีต่อไปเป็น
การประชุมในระเบียบวาระที่ ๒ ต่อไปครับ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่  ๒         

ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่  ๒         

ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
   รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๒ 

ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และรายงานการประชุมเทศบาลต าบล
หนองหัวฟาน สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๖๕ ทางฝ่ายเลขานุการสภาได้จัดท าส าเนารายงานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมได้ ลงนามเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านก่อนวันประชุมล่วงหน้า
แล้ว ดังนั้น หากมีข้อความหรือถ้อยค าที่ต้องการแก้ไข เพ่ิมเติมขอให้ด าเนินการตามระเบียบ 

นายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ -เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ในนามประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมร่วมกับ        
นายด ารงศักดิ์  กันนิดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ และนายมาลัย  รอกลาง สมาชิกสภา
เทศบาล เขต ๒ ขอรายงานผลการตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๒ 
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่หน้าที่ ๑ ถึง      
หน้าที่ ๓๑  และรายงานการประชุมเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้ง
ที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่หน้าที่ ๑ ถึงหน้าที่ ๗ มีการ        
จดบันทึกและการพิมพ์บันทึกรายงานการประชุม มีเน้ือหาสมบูรณ์ ครบถ้วน และถูกต้อง 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จึงลงลายมือชื่อรับรองไว้เป็นหลักฐาน   

ดังน้ัน กระผมในนามประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจึง       
ขอเสนอให้ประธานสภาขอมติที่ประชุมสภาเพื่อรับรองรายงานการประชุมต่อไป ขอบคุณครับ  

ประธานสภา   -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยค าในรายงานการประชุม        
หรือไม่... หากไม่มีต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม 

เลขานุการสภา       -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๗๖ ก่อนลงมติทุกครั้งให้ประธานสภา
ท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ 
ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวนเป็นองค์ประชุมจะท าการลงมติในเรื่องใดๆ 
ไม่ได้  

เลขานุการ... 



 
 

รายงานการประชุมสภาสมยัประชุมสามญั สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕  หนา้ ๕ 

 

     -เลขานุการสภาเทศบาลได้นับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน            
ที่อยู่ในที่ประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมทั้งสิ้น ๑๒ ท่านครบองค์ประชุม สามารถ
ลงมติได้ตามระเบียบ        

ประธานสภา  -ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมสภาสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๖๕ และรายงานการประชุมเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕  ขอให้ยกมือ  

มติที่ประชุม  -เห็นชอบ ๑๑ เสียง  
ประธานสภา  -สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ให้ยกมือ  
   -ไม่เห็นชอบ ๐  เสียง     -ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 
มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสภาสมัยประชุมสภา

สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เม่ือวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และรายงานการ
ประชุมเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕  เห็นชอบ ๑๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ ๐  เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
(ประธานสภาเทศบาล) 

ระเบียบวาระที่ ๓  กระทู้ถาม 
    ---ไม่มี----  

ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องที่คณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
   ---ไม่มี----  

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องที่เสนอใหม่  
   ๕.๑  ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกผัน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕        
(ข้อ ๕๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน      
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่  ๔)            
พ.ศ.๒๕๖๑) 

   (๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการ
รักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้งงบประมาณ
ทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

ประธานสภา  -ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นการขออนุมัติกันเงิน     
ไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป ขอเรียนเชิญครับ 

นางสาวชุติกาญจน์  บุญยืน -เรียนประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน นางสาวชุติกาญจน์  บุญยืน ต าแหน่ง  
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ในส่วนของการขออนุมัติต่อสภาในการกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป 
รายการแรกเป็นของส านักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารงาน
ทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อม
ติดตั้งงบประมาณทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เน่ืองจากอยู่ในระหว่างการตั้ง 
                                                                                          คณะกรรมการ... 
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 คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะ และราคากลาง ต้องมีการศึกษาระเบียบกฎหมายและ
รายละเอียดต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จไม่ทันภายในปีงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จงึต้องขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน 
เพื่อเบิกจ่ายในปีถัดไป 

   (๒)  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย งบประมาณทั้งสิ้น ๒๒๔,๕๐๐ บาท         
(สองแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ประธานสภา  -ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นการขออนุมัติกันเงิน     
ไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป ขอเรียนเชิญครับ 

นางสาวชุติกาญจน์  บุญยืน -เรียนประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน นางสาวชุติกาญจน์  บุญยืน ต าแหน่ง  
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ในส่วนของการขออนุมัติต่อสภาในการกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป 

 รายการที่สองเป็นของส านักปลัดเทศบาลแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป     
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็ น
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย งบประมาณทั้งสิ้น 
๒๒๔,๕๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ตอนน้ีอยู่ในขั้นตอนการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงาน กสทช. เพื่อขอต่อใบอนุญาตคลื่นความถี่ ๔๓๐.๒๒๕ MHz เพ่ือการ
เชื่อมโยงส าหรับการกระจายเสียงตามสายในการเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการในระบบ UHF/FM 
ความกว้างแถบความถ่ีไม่เกิน 11 KHz เพ่ือใช้ในการบริหารส่วนท้องถิ่นนั้น ต้องมีการศึกษาระเบียบ
กฎหมายและรายละเอียดต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จไม่ทันภายในปีงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงต้องขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลต าบล
หนองหัวฟาน เพื่อเบิกจ่ายในปีถัดไป ขอบคุณค่ะ 

    (๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องส้วมโรงเรียน 
เทศบาลหนองหัวฟาน จ านวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 

ประธานสภา  -ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นการขออนุมัติกันเงิน     
ไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป ขอเรียนเชิญครับ  

นายนิรุธ  งอสอน -เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายนิรุธ  งอสอน ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองการศึกษา เน่ืองจากห้องส้วมของโรงเรียนเทศบาล   
หนองหัวฟานมีจ านวนสองหลัง แต่ปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากโรงเรียนเทศบาลได้มี     
การถมดินบริเวณโรงเรียนจึงท าให้บริเวณห้องน้ ามีน้ าท่วมขังไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งตอนน้ีอยู่
ระหว่างการหาผู้รับจ้างซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จไม่ทันภายในปีงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงต้องขออนุมัติ กันเงินต่อสภาเทศบาลต าบล           
หนองหัวฟาน เพื่อเบิกจ่ายในปีถัดไป ครับ 

ประธานสภา  -สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ ขอเชิญท่าน สท.โสภณ    
จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ ครับ 

นายโสภณ... 



 
 

รายงานการประชุมสภาสมยัประชุมสามญั สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕  หนา้ ๗ 

 

นายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ -เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ วันน้ีทางคณะผู้บริหาร ขออนุมัติกันเงินเพื่อเหตุผลที่จ าเป็น 
จ านวน ๓ รายการ น้ัน ผมได้ฟังค าชี้แจงของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่แล้ว ส่วนใดที่เป็น
ประโยชน์ต่อทางเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ทางสภาก็เห็นดีด้วยครับ  

    รายการที่ ๑ รายการระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้งงบประมาณ
ทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เทศบาลต าบลหนองหัวฟานมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งเพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้เป็นหลักฐานและข้อมูลส าคัญ 

     รายการที่ ๒ การปรับปรุงระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย 
งบประมาณทั้งสิ้น ๒๒๔,๕๐๐ บาท(สองแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ก็เป็นประโยชน์
ต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาลให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบ 

    รายการที่  ๓ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องส้วมโรงเรียนเทศบาล 
หนองหัวฟาน จ านวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) เป็นโครงการที่จ าเป็นต่อเด็ก
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน อย่างยิ่ง ในส่วนตัวของผมเห็นด้วยใน 3 รายการ
ดังกล่าวข้างต้นครับ 

ประธานสภา  -สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ ขอเชิญท่าน สท.ด ารงศักดิ์ 
กันนิดา ครับ 

นายด ารงศักดิ์  กันนิดา -เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายด ารงศักดิ์  กันนิดา  สมาชิกสภา
เทศบาล เขต ๑ เรื่องการขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน ในเมื่อคณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น สภาเทศบาลก็ได้รับทราบแล้ว สรุปคือ 
ทางสภาเทศบาลต้องการทราบเหตุผลเท่าน้ันที่เทศบาลต าบลหนองหัวฟานไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันภายในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ก็เมื่อทราบเหตุผลแล้วก็ไม่
มีปัญหาอะไรในการอนุมัติกันเงิน ครับ 

ประธานสภา  -สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่... หากไม่มี
ต่อไปจะขอมติที่ประชุม 

เลขานุการสภา       -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๗๖ ก่อนลงมติทุกครั้งให้ประธานสภา
ท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ 
ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวนเป็นองค์ประชุมจะท าการลงมติในเรื่องใดๆ 
ไม่ได้  

     -เลขานุการสภาเทศบาลได้นับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน            
ที่อยู่ในที่ประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมทั้งสิ้น ๑๒ ท่านครบองค์ประชุม สามารถ
ลงมติได้ตามระเบียบ 

มติที่ประชุม  -เห็นชอบ ๑๑ เสียง  
ประธานสภา  -สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบให้อนุมัติกันเงิน ให้ยกมือ  
   -ไม่เห็นชอบ ๐  เสียง     -ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 
 

มติที่ประชุม... 
 
 



 
 

รายงานการประชุมสภาสมยัประชุมสามญั สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕  หนา้ ๘ 

 

มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป จ านวน ๓ รายการ  
(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ

รักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้ง
งบประมาณทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

(๒)  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย งบประมาณทั้งสิ้น ๒๒๔,๕๐๐ บาท         
(สองแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องส้วมโรงเรียน
เทศบาลหนองหัวฟาน จ านวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
เห็นชอบ ๑๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ ๐  เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

   ๕.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อ ๒๗ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓) 

   (๑)  โอนเพิ่มแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบด าเนินงาน หมวด   
ค่าสาธารณูปโภค ประเภทรายจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า จ านวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท โดยลดจากแผนงาน
การพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ง ประเภทรายจ่าย   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

ประธานสภา  -ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น ขอเรียนเชิญครับ 

นายมนต์ชัย  วงศ์สันติราษฎร์ -เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายมนต์ชัย  วงศ์สันติราษฎร์ ต าแหน่ง 
หัวหน้าฝ่ายบริการและซ่อมบ ารุง ในส่วนกิจการเทศพาณิชย์ ค่ากระแสไฟฟ้าในเดือน
กันยายน ๒๕๖๕ คงเหลืองบประมาณ ๒๘,๐๗๕.๔๕ บาท ซึ่งไม่เพียงพอจ่ายในเดือน
กันยายน ๒๕๖๕ เน่ืองจากค่าไฟฟ้าผันแปร หรือค่า FT และค่าใช้จ่ายเชิงนโยบายของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงปรับค่า FT จากเดิม 0.1160 เพิ่มเป็น 0.4961 ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้น
เป็น 38.01 % ท าให้ค่ากระแสไฟฟ้าของระบบประปาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ทั้ง ๔ 
ระบบ เพิ่มขึ้น จากเดิมปกติเสียค่าไฟฟ้าอยู่ประมาณ ๔๖,๐๐๐-๔๗,๐๐๐ บาทต่อเดือน เมื่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรับค่า FT เพิ่มขึ้น ท าให้ต้องจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 
๖๓,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ ๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท จึงมีความจ าเป็นต้อง
โอนงบประมาณเพิ่มโดยลดจากแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวด    
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ง ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์     
จ านวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๐๗๕.๔๕ บาท          
(หกหมื่นแปดพันเจ็ดสิบห้าบาทสี่สิบห้าสตางค์) ขอน าเรียนต่อสภาเทศบาลต าบลหนอง -    
หัวฟาน เพื่อรับทราบเพียงเท่าน้ีครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา... 



 
 

รายงานการประชุมสภาสมยัประชุมสามญั สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕  หนา้ ๙ 

 

ประธานสภา  -สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่... หากไม่มี
ต่อไปจะขอมติที่ประชุม  

เลขานุการสภา       -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๗๖ ก่อนลงมติทุกครั้งให้ประธานสภา
ท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิก
สภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวนเป็นองค์ประชุมจะท าการลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้  

     -เลขานุการสภาเทศบาลได้นับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน            
ที่อยู่ในที่ประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมทั้งสิ้น ๑๒ ท่านครบองค์ประชุม สามารถ
ลงมติได้ตามระเบียบ 

มติที่ประชุม  -เห็นชอบ ๑๑ เสียง  
ประธานสภา  -สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบให้อนุมัติให้โอนงบประมาณ ให้ยกมือ  
   -ไม่เห็นชอบ ๐  เสียง     -ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภา  -วาระการประชุมเรื่องอื่น ๆ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะแจ้งให้ที่

ประชุมทราบขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ   
นายกเทศมนตรี -เรียนประธานสภาที่เคารพ ผม นายระยอง พิมพ์ปรุ  นายกเทศมนตรีต าบล

หนองหัวฟาน  ในการประชุมครั้งน้ีผมมีเรื่องรายงานต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ดังน้ี 
   ๑.  ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในการสนับสนุนปัจจัย

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส าหรับคนพิการ ผู้ สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะก่ึง
เฉียบพลัน และผู้มีภาวะพ่ึงพิง  ประจ าปี 2565 ส าหรับราย นายเพชร  เฉื่อยกลาง บ้านเลขที่ 
11 ม.2 ต าบลเมืองนาท  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเทศบาลต าบลหนอง
หัวฟานได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา            
โดยกองทุนฟื้นฟูฯ สนับสนุนเฉพาะค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพบ้านตามโครงการปรับ
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส าหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะก่ึงเฉียบพลัน และผู้มี
ภาวะพึ่งพิง ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท และได้รับบริจาคจากคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล เป็นจ านวนเงิน 
๒๘,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน ๗๘,๐๐๐ บาท โดยมีค่าวัสดุอุปกรณ์ จ านวน ๗๔,๐๐๐ บาท
และมีเงินคงเหลือ ๔,๐๐๐ บาท จึงให้เจ้าหน้าที่จัดซื้ออุปกรณ์การด ารงชีวิตเป็นชุดเตาแก๊สและ
ตู้กับข้าวให้กับผู้สูงอายุ และได้มอบบ้านเรียบร้อยแล้ว  

   ๒. ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ช่วยกันจัดกิจกรรมการแข่งขัน
วอลเล่ย์บอลหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี รายการ “เกษียณปลัดวิชิต-ผอ.มานิตย์ คัพ” 2565       
ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ณ โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน  

   ๓.  การจัดงานมุทิ ตาจิตการ เกษียณอา ยุ ราชการของท่ านปลัดวิ ชิ ต               
นวลสุกลนิภา ปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน และท่านผู้อ านวยการมานิตย์ ตั้งประเสริฐ  
ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน จัดขึ้นในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ 
สถานที่เปลี่ยนจากเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน เป็นหอประชุมโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน 
เน่ืองจากสภาพอากาศมีฝนตกหนัก จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลช่วยประชาสัมพันธ์การ
เปลี่ยนสถานที่จัดงานด้วยครับ 

๔.การจัดการแข่งขัน... 
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   ๔. การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดชุมชน เทศบาลต าบลหนองหัวฟาน 
ก าหนดการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดชุมชน ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๖ 
และจะด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ผู้น าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๖ 

   ๕. การจัดงานวันพริกและของดีอ าเภอขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง 
แจ้งก าหนดจัดงานวันพริกและของดีอ าเภอขามสะแกแสง ในระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ ธันวาคม 
๒๕๖๕ อ าเภอขามสะแกแสง ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินโครงการ
งานวันพริกและของดีอ าเภอขามสะแกแสงโดยให้ตั้งจ่ายเป็นเงินรางวัลแต่ละกิจกรรมในส่วน
ของเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ให้ท่านผู้อ านวยการกองคลังศึกษาข้อระเบียบกฎหมาย 
ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้หรือไม่ ครับ  

   ๖.การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕         
ผ่านระบบการประชุมทางไกล(Video Conference) ตามที่เทศบาลต าบลหนองหัวฟาน               
ได้ประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕         
ผลการประเมินน่าจะประกาศผลในช่วงปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ส่วนในปีงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖ ทางคณะผู้บริหารได้วางแผนต่อยอดการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมโดย
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนเมืองนาท และชุมชนตลุงหว้า โดยจะด าเนินการบริเวณถนน
เทศบาล ๖ และปรับพื้นที่บริเวณป่าช้าบ้านเมืองนาทให้เป็นสวนสาธารณะประโยชน์เพิ่มพื้นที่  
สีเขียวให้กับชุมชน ในส่วนของเรื่องอื่นๆ มีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่าน้ีครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภา  - ขอขอบคุณท่านนายกครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือท่านใดมีเรื่องแจ้งที่
ประชุมทราบหรือไม่...ครับ เชิญท่าน สท.โสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ 

นายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ -เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ในเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส าหรับคนพิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะก่ึงเฉียบพลัน และผู้มีภาวะพึ่งพิง  ของหมู่บ้านเมืองนาท โดยได้รับ
งบประมาณจ านวน ๒ หลัง โดยหลังที่ ๑ บ้านของนางน้อย  ยังกลาง  และบ้านหลังที่ ๒ ของ 
นายเพชร  เฉื่อยกลาง ที่ได้รับการพิจารณาและได้ท าพิธีมอบบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กระผม
เป็นตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั้ง  
สองท่าน ขอบคุณครับ 

ประธานสภา  - มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือท่านใดมีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบหรือไม่...ครับ     
เชิญท่าน สท.วีระชัย  โปรยโคกสูง  

นายวีระชัย  โปรยโคกสูง -เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายวีระชัย  โปรยโคกสูง สมาชิกสภา
เทศบาล เขต ๒ มีเรื่องน าเรียนให้สภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานจ านวน ๑ เรื่อง คือ         
นางคมคาย  พึ่ งกลาง ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๔ บ้านหินตั้ ง ได้บริจาคที่ดินให้เป็นที่
สาธารณประโยชน์ของชุมชนหินตั้ง ครับ 

นายกเทศมนตรี - ต้องขอบขอบคุณท่านผู้ช่วยคมคาย พึ่งกลาง ที่เล็งเห็นความส าคัญของชุมชน
ได้บริจาคที่ดินให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชนหินตั้งในการสร้างศาลากลางหมู่บ้านต่อไป 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภา  - มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือท่านใดมีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบหรือไม่...ครับ     
เชิญท่าน รองวิโรจน์  วงศ์วราวรรณ  

นายวิโรจน์... 
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นายวิโรจน์  วงศ์วราวรรณ - เ รี ยนประธานสภาที่ เ คารพ ผมนาย วิ โ รจ น์   วง ศ์วราวรรณ                
รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวฟาน มีเรื่องน าเรียนให้สภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน
จ านวน ๑ เรื่อง คือ เรื่องการจัดงานโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ ในวันที่     
๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ท าให้งานส าเร็จลุงล่วงไปได้ด้วยดีครับ 

ประธานสภา  - มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือท่านใดมีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบหรือไม่ครับ...     
เชิญท่านเลขานุการสภาครับ 

เลขานุการสภา  -เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายวิชิต  นวลสกุลนิภา  ปลัดเทศบาลต าบล
หนองหัวฟาน ขอน าเรียนต่อสภาทราบเน่ืองจากวาระการประชุมสมัยน้ีคงเป็นสมัยประชุม
สุดท้ายที่ได้ท าหน้าที่เลขานุการสภา เน่ืองจากกรณีเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕  ผมได้มาด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล ที่เทศบาลต าบลหนองหัวฟานเป็นระยะเวลา ๔ ปี 
๙ เดือน ส่วนในหน้าที่ของเลขานุการสภาก็จะประมาณปีละ ๕-๖ ครั้ง ต้องขอกราบขอบคุณ      
ที่ได้รับไออุ่นจากท่านทุกคน ผมแสนชื่นใจหายกังวลเมื่อทุกคนให้ก าลังใจทั้ง ๔ ปี ๙ เดือน   
ตลอดมา ต้องขอขอบคุณจากใจจริง คงจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วขอกราบลาสมาชิกในฐานะ
เลขานุการสภาครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล  -ในฐานะประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ท่านปลัดวิชิต        
นวลสกุลนิภา ได้ร่วมสร้าง ร่วมท างาน กับเทศบาลต าบลหนองหัวฟานตลอดระยะเวลา ๔ ปี    
๙ เดือน ท่านได้ท าหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมและได้มอบความรู้ให้กับสมาชิกสภาอย่างมากมาย     
ถ้าท่านมีโอกาสผ่านมาที่หนองหัวฟาน ชาวเทศบาลต าบลหนองหัวฟานยินดีต้อนรับท่านเสมอ
ครับ สมาชิกสภาเทศบาลหรือท่านใดมีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบหรือไม่. . .หากไม่มีต้อง
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งน้ี ขอปิดประชุมครับ 

เลิกประชุม เวลา  ๑๒.๐๐ น. 
(ลงชื่อ)  วิชิต นวลสกุลนิภา ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

(นายวิชิต  นวลสกุลนิภา) 
   ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

 
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้ สภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานได้รับรองแล้ว              

ในการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่   ๔   ครั้งที ่  ๑   เมื่อวันที่  ๘   ธั น ว า ค ม   ๒ ๕ ๖ ๕  .                 
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
                                                                แดง  ศรีนอก 

(นายแดง  ศรีนอก) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน 

 

ตรวจถูกต้องแล้ว 
 

โสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ 
 

(นายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์) 
ประธานกรรมการ 

ตรวจถูกต้องแล้ว 
 

มาลัย  รอกลาง 
 

(นายมาลัย  รอกลาง) 
กรรมการ 

ตรวจถูกต้องแล้ว 
 

ด ารงศักดิ์  กันนิดา 
 

(นายด ารงศักดิ์  กันนิดา) 
เลขานุการ  


